

Số: 46/CV-VMG

V/v Giải trình nguyên nhân và phương  
án khắc phục việc cổ phiếu ABC bị đưa  
vào diện cảnh báo

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG) xin gửi tới Quý Sở giao dịch chứng  
khoán lời chào trân trọng và hợp tác trong thời gian vừa qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Peakview tower, 36 Hoàng Cầu, Phường  
Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Mã chứng khoán: ABC

Điện thoại: 02435378820

Fax: 024 37726091

Chúng tôi đã nhận được Quyết định số 272/QĐ-SGDHN ngày 03 tháng 04 năm  
2023 về việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu ABC của Công ty do “Báo cáo tài  
chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên”. Bằng  
công văn này, Công ty xin giải trình với Quý Sở về ý kiến kiểm toán ngoại trừ và biện  
pháp khắc phục như sau:

**1. Nguyên nhân ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp:**

Ngày 16/05/2017, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG) đã hoàn tất việc chuyển  
nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Thanh toán Điện tử VNPT (EPAY) cho  
Global Payment Service (GPS) và UTC Investment (UTC) (GPS là 1 quỹ đầu tư được  
thành lập và quản lý bởi UTC, cả 2 có trụ sở tại Hàn Quốc). Tại thời điểm chuyển nhượng  
Công ty Cổ phần Truyền thông VMG chiếm 62,25% cổ phần tại EPAY. Theo các điều  
khoản trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên, VMG phải chịu trách nhiệm bồi  
thường bất kỳ khiếu nại thuế nào phát sinh trực tiếp từ bất kỳ sự kiện hoặc vấn đề nào  
còn tồn tại trước khi hoàn thành hợp đồng.

**1.1. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021**



Trong năm 2020, Công ty xác định khiếu nại thuế này là một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Theo đó, khoản trích lập dự phòng từ năm 2020, 2021 căn cứ vào:

- Kết luận tại bản án 55/2018/HS-ST ngày 30-11-2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ trong đó có nêu việc Công ty Cổ phần Thanh toán Điện tử VNPT (EPAY) đã thực hiện nâng không 49 tờ hóa đơn với tổng giá trị là 657.244.573.530 đồng. Do đó, Công ty đã ước tính và trích lập dự phòng phải trả đối với các nghĩa vụ liên đới có thể phát sinh từ các kết luận này. Số tiền dự phòng được ước tính bằng số tiền truy thu, phạt thuế mà EPAY phải nộp theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam nhân với tỷ lệ sở hữu vốn của VMG tại EPAY trước thời điểm chuyển nhượng.
- Kết quả tư vấn của Công ty luật Venture North về rủi ro cao của VMG nếu Global Payment Service (GPS) và UTC Investment (UTC) kiện VMG về vấn đề thuế.

Tại thời điểm kiểm toán các năm 2020 và năm 2021, cơ quan Thuế vẫn chưa triển khai kiểm tra và xử lý các vi phạm về thuế tại EPAY.

Theo quy định tại Điểm b và c, Khoản 2, Điều 3, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế:

*“b) Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn: Phạt 20% số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền được hoàn, áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức và cá nhân.*

*c) Đối với Hành vi trốn thuế, gian lận thuế: Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, gian lận. Mức phạt tiền quy định tại Điều 11 Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ mức phạt áp dụng đối với tổ chức”.*

Với quy định trên, tùy thuộc vào kết luận của cơ quan kiểm tra thì mức xử phạt đối với EPAY sẽ trong khoảng từ 20% đến 300% tùy thuộc vào tình tiết giảm nhẹ hay tình tiết tăng nặng. Theo đó, tùy thuộc vào kết luận của cơ quan kiểm tra thuế, khoản dự phòng nghĩa vụ phải trả về phạt thuế của VMG có thể bị thay đổi tương ứng. Do đó, Công ty Kiểm toán đã phát hành báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 với ý kiến ngoại trừ về vấn đề không chắc chắn nêu trên.

## ***1.2. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính năm 2022***

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Công ty đã nhận được yêu cầu bồi thường từ Global Payment Service (GPS) và UTC Investment (UTC), sau khi EPAY đã có kết luận thanh tra thuế. Tại yêu cầu bồi thường này, Global Payment Service (GPS) đã yêu cầu Công ty bồi thường số tiền: 100.981.847.216 đồng. Theo đó, Công ty đã điều chỉnh giảm dự phòng phù hợp theo thư yêu cầu bồi thường. Tính đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm 2022, hai bên vẫn đang tiếp tục trao đổi và chưa có quyết định chính thức về nội dung bồi thường này.

Theo đó, vấn đề về việc không chắc chắn khoản phạt hành chính thuế đã được giải quyết. Công ty đã nhận được yêu cầu bồi thường từ GPS và UTC, sau khi EPAY đã có kết luận thanh tra thuế. Công ty đã xác định và ghi nhận giá trị khoản dự phòng phải trả theo yêu cầu bồi thường nêu trên. Tuy nhiên, trong báo cáo năm 2021 đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ do không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp để có thể đánh giá được giá trị dự phòng phải trả tiền phạt thuế, số tiền tại 31/12/2021 là: 22,31 tỷ đồng, theo đó, báo cáo tài chính năm 2022 vẫn phải tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ cho khoản đầu kỳ. Và vấn đề nêu trên không còn ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

## **2. Phương án khắc phục**

Như đã đề cập ở trên, trong năm 2022, Công ty đã xác định và ghi nhận giá trị khoản dự phòng phải trả theo yêu cầu bồi thường nêu trên. Tuy nhiên, trong báo cáo năm 2021 đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ do không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp để có thể đánh giá được giá trị dự phòng phải trả tiền phạt thuế, số tiền tại 31/12/2021 là: 22,31 tỷ đồng, theo đó, báo cáo tài chính năm 2022 vẫn phải tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ cho khoản đầu kỳ. Theo đó, vấn đề nêu trên đã được khắc phục và không còn ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính năm 2022.

Do vậy, từ năm 2023, số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty sẽ không còn bị Đánh hưởng bởi vấn đề ngoại trừ như trên các báo cáo tài chính của các năm trước nữa.

Trên đây là những ý kiến Công ty giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục việc cổ phiếu ABC bị đưa vào diện cảnh báo.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Sở.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lương Minh Tuấn*

